

การถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

๑. เรื่อง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน / KM ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ พร้อมประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. ที่มา

แผนการปฏิบัติงานที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด คือ การดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดฯ ซึ่งมีกลุ่มที่รับผิดชอบโดยตรงคือ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้มีความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างชัดเจน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร พร้อมประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงนำมาเป็นบทเรียน

๔. สรุปองค์ความรู้/บทเรียนที่ได้

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนในครั้งนี้ เป็นการรับฟังปัญหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณธรรมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม โดยจะประพาดติดตามแนวทางต่อไป

๕. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

๖. รูปภาพประกอบ



๗. วัน/เดือน/ปี ที่ถอดองค์ความรู้/บทเรียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖



จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน / KM ครั้งที่ 3/2567

พร้อมประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2566 พร้อมรับฟังปัญหา ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการเพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณธรรมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ซึ่งจะส่งผลให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม โดยจะประพฤติตนตามแนวทางต่อไป



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 193 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-5673-7045 , 0-5673-049 โทรสาร : 0-5673-7046 E-mail : pc_ops@moc.go.th

